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Alda fundarstjóri, Ynda fundarritari 
 
Skýrsla stjórnar. Erfitt ár fyrir stjórn af ýmsum ástæðum. Frumvarpsvinna mikil. Landsþing í 
janúar. 
Eftir að vinna úr ráðstefnunni.  
Hefur verið vandi að fylla stöðu gjaldkera. Gjaldkeri var ekki upplýst um starf sitt og allt frekar 
óljóst. 
Ársreikningur er því ekki tilbúinn en stjórn lofar að gera hann á næstu viku og birta 
opinberlega.  
 
Framboð í allar stöður, ein í hverja stöðu.  
Ugla Stefanía kosið einróma sem formaður 
Viima Lampinen kosið einróma sem varaformaður 
Svanhvít Ada kosin einróma sem ritari/ritstjóri/riddari 
Sæborg Ninja kosin einróma sem gjaldkeri 
Alda Villiljós kosið einróma sem meðstjórnandi 
Logn Draumland mun vera fulltrúi stjórnar í trúnaðarráði Samtakanna ‘78.  
 
Umræður um félagsgjald. Höldum þeim óbreyttum þetta árið, reynum frekar að fjölga 
félögum. Félagið stendur vel fjárhagslega að sögn Öldu, engin ástæða til að hækka. 
 
Almennar umræður. Væri gott að vita félagatalið til að geta rætt um styrki. Félagið hefur þó 
sótt um styrki fyrir Landsþingið og fleiri viðburði.  
Support groups eru á mánudögum og þriðjudögum tvisvar í mánuði. Komin ósk um að breyta 
þeim tímum, Logn mun skoða það.  
 
Fundi slitið 14:49 
 
Þau sem sátu fundinn voru Arna Magnea, Svanhvít Ada, Sæborg Ninja, Alda Villiljós, Logn 
Draumland og Viima Lampinen.  


